

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วศ๕๓๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เลขที่ 14099	วิชา เขต 29
รับ 131 ส.ก. 2563		
<input type="checkbox"/> ว่าง	<input type="checkbox"/> 1	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> 2	
<input type="checkbox"/> บุคคล	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> กลุ่มบุคลากร	<input type="checkbox"/> 4	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> 5	

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

419 3

131 ส.ก. 2563

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอลอกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอลอกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน/นักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมการจัดหางาน และกรมการกงสุล พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขอลอกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบแนวทางดังกล่าวให้มีความเข้าใจตรงกันและชัดเจน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่มีครูชาวต่างชาติหรือประสงค์ที่จะจ้างครูต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย และมีปัญหาเรื่องการขอลอกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูได้ทราบ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ครูชาวต่างชาติได้อยู่ปฏิบัติงานสอนในประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โดยขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางอย่างละเอียดและรีบดำเนินการตามกำหนดเวลาที่แจ้งไป ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนในการขอให้ออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูชาวต่างชาติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวิทร์เกียรติ นนธ์พละ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๓๖-๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๐

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน/นักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย

๑. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ แม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุไปก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมค่าปรับการอยู่เกินกำหนด

๒. ครูต่างชาติไม่จำเป็นต้องได้ตราประทับอนุญาตการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรจนถึง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของ สถานศึกษา แต่หากครูต่างชาติต้องการตราประทับดังกล่าวเพื่อประกอบการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ที่กรมการจัดหางานหรือจัดหางานจังหวัด ก็สามารถไปขอรับได้เช่นกัน ซึ่งกรมการจัดหางานหรือจัดหางาน จังหวัดจะต่อใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ให้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง

๓. ในกรณีที่ครูต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท Non-immigrant รหัส B และย้ายสถานศึกษา/ โรงเรียน ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าจะหมดอายุลงในวันที่ ดังนั้น หากครูต่างชาติย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องไปแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน จึงจะไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนเดิม ที่จัดหางานจังหวัด จากนั้นสถานศึกษาแห่งใหม่ของครูต่างชาติจึงอำนวยความสะดวกและดำเนินการขอต่อ อายุวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงานในจังหวัดที่ย้ายไปอยู่

๔. ในกรณีที่ชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มาก่อน และได้รับวีซ่า ประเภท Non-immigrant รหัส ED มาศึกษาในประเทศไทย หรือ ประเภท Non-immigrant รหัส O ติดตามคู่สมรสเข้ามาในประเทศไทย ภายหลังมีความประสงค์ที่จะทำงานเป็นครูในโรงเรียน สพฐ. สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองได้ชี้แจงว่า ชาวต่างชาติไม่สามารถเปลี่ยนประเภท Non-immigrant จากรหัส ED และรหัส O ให้เป็นรหัส B เพื่อการปฏิบัติงานในประเทศไทยได้ ยกเว้นครูต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทย จะได้ Non-immigrant รหัส O แต่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้หากประสงค์จะปฏิบัติงาน

ส่วนกรณีนักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานสอนเป็นครูในประเทศไทย จะสามารถร้องขอ เปลี่ยนประเภทวีซ่าจาก รหัส ED เป็นรหัส B ได้ ต้องมีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่และขอเปลี่ยน เพื่อให้ไปเป็น นักศึกษาฝึกงาน โดยได้รับค่าตอบแทน และไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา

๕. กรณีที่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยเข้ามาในประเทศก่อนช่วงโควิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับวีซ่า ประเภทนักท่องเที่ยว Tourist และ Transit หรือไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ประเภท ผ. ๓๐ ผ. ๓๐ ผ. ๙๐ นั้น ขณะนี้สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็นประเภท Non-immigrant รหัส B ได้ในราชอาณาจักร โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนด ครูต่างชาติต้องนำหนังสือร้องขอการต่ออายุวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศของครูต่างชาติ เป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย

๖. โรงเรียนสามารถอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้จาก <https://www.immigration.go.th>